



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และกำหนดวันเลือกสรรฯ ในวันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ กระบวนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี รายละเอียดปรากฏตามผลการเลือกสรร แนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ได้รับการเลือกสรรทราบว่า

๑. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามประกาศนี้ให้ใช้ได้มีกำหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี และถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๒. การเลือกสรรนี้ ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากภายหลังได้ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรแล้ว หรือได้ทำสัญญาจ้างแล้วก็ตาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และจะพิจารณาให้ยกเลิกสัญญาจ้าง ในกรณีที่ได้ทำสัญญาจ้างแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายชนกฤต อัดทะสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการวัฒนธรรม

ผ่านการเลือกสรร ได้ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เลขประจำตัว	หมายเหตุ
๑	นางสาวสุมาลีณี ศิริพจนานนท์	๐๑-๐๕	ได้รับการเลือกสรร
๒	นางสาวณัฐฎิภาพร ทองอินทร์	๐๑-๐๒	ผ่านการเลือกสรร
๓	นางสาวดลพร จอมพุทรา	๐๑-๐๖	ผ่านการเลือกสรร

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

ผ่านการเลือกสรร ได้ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เลขประจำตัว	หมายเหตุ
๑	นางสาวเกสร หลอดหลง	๐๒-๐๑	ได้รับการเลือกสรร
๒	นางสาวธิดารัตน์ จันทร์ตรี	๐๒-๐๓	ผ่านการเลือกสรร

หมายเหตุ : ผู้ที่ได้รับการเลือกสรรฯ ในลำดับที่ ๑ มารายงานตัวภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ. อาคารกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี